

มติย่อ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม TWP-๖๐๒ ชั้น ๖ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอบความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการbin ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอบความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอบความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอบความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) วิชาเอกการบริการในธุรกิจการbin และวิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล	เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) วิชาเอก การบริการในธุรกิจการbin และวิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล ตามที่เสนอ และมอบวิทยาลัยพัฒนามหาครตรวจสอบและปรับแก้จำนวนหน่วยกิตให้เรียบร้อย
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอบความเห็นชอบปรับแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๖๗ เป็นต้นไป	เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๖๗ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอบความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร “กลุ่มตำแหน่งเทคโนโลยีดิจิทัล”	เห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร “กลุ่มตำแหน่งเทคโนโลยีดิจิทัล”
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอบความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร “กลุ่มตำแหน่งเศรษฐกิจการพาณิชย์”	เห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร “กลุ่มตำแหน่งเศรษฐกิจการพาณิชย์”
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘)	เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) มอบคณะพยาบาลศาสตร์ถือการุณย์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขอบความเห็นชอบปรับชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา และจำนวนชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมงค้นคว้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)	เห็นชอบ การปรับชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา และจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงค้นคว้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขอบความเห็นชอบเสนอขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๗	เห็นชอบ การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ให้รอการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ



(นางสาวอัมพา สุวรรณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ